

There are no translations available.

Giai thoại i NH NG BÓNG H NG TRONG ÂM NH C

Diễn ra vào lúc **19h45** ngày th b y **22/3/2014** t i **Nhà hát Hòa Bình**.

V i s tham gia c a danh ca **Bách Yên** n – NSND **Ngo c Gia u** – **Lan Ngo c** – **C m Vân** – **Xuân Phú** – **Đ c Tuân** n – **Hoa ng Lê Vi va ca c ca sĩ ha i ngoa i: Tha i Châu** – **Quang Th nh** – **Mai Quô c Huy** – **MC Quy nh Hoa** – **Ban nha c Nguyê n Quang**.

Nếu tình yêu là lẽ sống đẹp nhất của loài người thì với các thi sĩ, nhạc sĩ, chính tình yêu đã giúp nuôi dưỡng những cảm xúc lâu dài trong âm nhạc. Người nghệ sĩ có thể yêu rất nhiều, yêu say đắm và những vận may, những bản tình ca là niềm đam mê gắn tiếng con tim. Những tác phẩm ấy viết riêng cho một người nhưng với thời gian đã trở thành cảm xúc của mọi người bởi mỗi chúng ta trong một giây phút nào đó cũng có thể bắt gặp tiếng lòng mình trong những ca từ, giai điệu ấy. Vậy có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi “có thật không những niềm đam mê, những chuyện tình ấy?” Xin đừng lo lắng mà xin phép thưa rằng: có, đó chính là những câu chuyện có thật được kể trong cuốn sách này, cũng có thể đó chỉ là giai thoại nhưng đã tạo nên những tác phẩm sống mãi với thời gian. Đêm nhạc “Giai thoại những bóng hồng trong âm nhạc” sẽ kể quý vị nghe những câu chuyện lý thú ấy với tiếng hát danh ca Bạch Yến – NSND Ngọc Giàu – Lan Ngọc – Cẩm Vân – Xuân Phú – Đức Tuấn – Hoàng Lê Vi và các ca sĩ hải ngoại: Thái Châu – Quang Thành – Mai Quốc Huy và người dẫn chuyện MC Quỳnh Hoa.



Câu chuyện về sự chia ly của vợ chồng nghệ sĩ Cao Văn Lâu vì một tập tục xưa, 3 năm sau khi cưới, người vợ vẫn chưa mang thai nên bị tra về nhà cha mẹ ruột, trong tâm trạng thất vọng nhớ vợ, ông đã viết Dạ cô hoài lang. Ca khúc này sẽ được khách mời đặc biệt của chương trình là NSND Ngô Ngọc Giàu song ca cùng ca sĩ Quang Thành. Người hôn thê đầu - câu chuyện chia tay của nhà ca sĩ Phạm Đình Chương và người vợ ca sĩ Khánh Ngọc khiến ông đau buồn, suốt quên sinh – sẽ một lần nữa khiến người nghe không khỏi băng khuôn xúc động.



Những câu chuyện thâm trầm như một hình bóng nữ sinh của nhà ca sĩ Ngô Thuý Miên, nhà thơ Phạm Thiên Thọ trong các ca khúc Giáng ngọc, Ngày xưa Hoàng thi sẽ được kể với tiếng hát của ca sĩ Hoàng Lê Vi, Đức Tuấn. Khách mời cũng sẽ được nghe chuyện mỗi tình bất thành của nhà ca sĩ Châu Kỳ và một tiểu thư trâm anh thế phiệt, của nhà ca sĩ Ba o Thu và một cô ca sĩ thơ ngây được ông tập hát “mỗi lần em buồn tiếng hát thì anh tay phím nấn nót cung đàn...”.



Ca sĩ Hoàng Lê Vi



Đang chờ nội dung hình ảnh



Ca sĩ Nguyễn Ngọc Nga



Ca sĩ Xuân Phú

